
 
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
 

   วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร     
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร         
ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน                 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน  
ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (๑) กระทู้ถาม 
       ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
    ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมให้น ากระทู้ถามที่  ๑.๑.๓ และ ๑.๑.๒ ขึ้นมา 
พิจารณาก่อน เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถาม มีภารกิจส าคัญ ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง
            ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
    สอบถามนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่มีการเสนอให้ยกเลิกโฉนดชุมชน ซึ่งถือเป็นการริดลอนสิทธิของประชาชนที่ได้รับ
โฉนดชุมชนไปแล้ว โดยในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓ จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการ
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และในการประชุมดังกล่าวได้มีการเสนอโดยเลขาธิการส านักงาน
น โยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม  ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผู้ อ าน วยการส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้ยกเลิกโฉนดชุมชน โดยเสนอให้ 
ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน ปี ๒๕๕๓ ให้พ้ืนที่ 
ที่ประชาชนได้รับโฉนดชุมชนไปแล้วจ านวน ๔ ชุมชน กลับไปอยู่ภายใต้การด าเนินการและเงื่อนไขข้อก าหนด
การใช้ที่ดินตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
โฉนดชุมชนเป็นนโยบายของภาคประชาชนได้เสนอมาอย่างยาวนาน จนมาส าเร็จในปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔  
และมีการด าเนินการต่อเนื่องในยุค คสช. ให้เพ่ิมเติมอีก ๒ ชุมชน เป็น ๔ ชุมชน และยังมีอีก ๔๘๖ ชุมชน  
ทีร่อการด าเนินการอยู ่
    นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า นายกรัฐมนตรีไม่มีนโยบายที่จะท าให้พ่ีน้องประชาชน
เดือดร้อนจากนโยบายที่ได้ด าเนินการมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีโฉนดชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้ออกโฉนด
ชุมชนไปแล้ว ๔ ชุมชน โดยการด าเนินการต่าง ๆ ยังคงเหมือนเดิม ประชาชนยังมีสิทธิในการท ากินบนพ้ืนที่ 
และโฉนดชุมชนยังเป็นของชุมชนเช่นเดิม มิได้มีการยกเลิกแต่อย่างใด เพียงแต่มีการก าหนดแนวทางให้ 
การท างานของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ กว้างกว่าโฉนดชุมชน เนื่องจากภายใต้กรอบการท างานของโฉนด
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ชุมชนนั้น พ้ืนที่บางพ้ืนที่ยังไม่สามารถเข้าไปใช้ได้ แต่พ้ืนที่ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการที่ดิน
แห่งชาติ จะรวมถึงพ้ืนที่ป่าสงวน และในอีกหลายพ้ืนที่ด้วย โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย
แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓ ที่มีข้อกังวลว่าจะมีการ
ยกเลิกโฉนดชุมชนนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปรับแก้ไขรายละเอียดการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยจะไม่มีการยกเลิก
โฉนดชุมชน จึงขอให้พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับโฉนดชุมชนไปแล้วมั่นใจว่า สิทธิการท ากินที่ได้ใช้ประโยชน์ 
อยู่นั้นจะยังคงเดิม ซึ่งภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ ได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าไป 
ท ากินแล้วเกือบ ๑๐๐ ชุมชน รวมทั้งยังมีพ้ืนที่ป่าสงวนด้วย ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิก 
โฉนดชุมชนแต่อย่างใดและประชาชนยังสามารถท ากินบนที่ดินได้เช่นเดิม  
    ๑.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การสลายการชุมนุมบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา  
เม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมี นายชลน่าน  ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน  
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
    จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่มีการสลายการชุมนุมบริเวณ
ด้านหน้าอาคารรัฐสภา และมีการใช้อาวุธหรือใช้ก าลัง การปะทะกัน การฉีดน้ าแรงดันสูงผสมสารเคมี การใช้
กระสุนยางและกระสุนจริงนั้น ขอสอบถามว่าผู้ชุมนุมเป็นใคร มีวัตถุประสงค์อะไร และอาวุธที่ใช้เหล่านั้น 
มาจากไหน มีจ านวนที่ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเท่าไร จากเหตุใด และรัฐบาลมีวิธีการด าเนินการควบคุมดูแล  
การปิดกั้นการชุมนุม การสลายการชุมนุม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อย่างไร และเหตุใดจึงไม่รับข้อเรียกร้องที่ให้นายกรัฐมนตรีลาออก 
    พล.อ.ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ถามว่า เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้มีการออกค าสั่งโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๗ เพ่ือควบคุมและรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่รอบอาคารรัฐสภา ซึ่งได้
ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแทรกซ้อนที่รุนแรง รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิด 
การปะทะกันของกลุ่มที่มีความเห็นต่างกัน โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่ต้องอยู่
ภายใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้ชุมนุมจ านวน ๒ กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเสื้อเหลือง
หรือกลุ่มไทยภักดีที่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกลุ่มราษฎรที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมี 
ผู้ได้รับผลกระทบ จ านวน ๕๕ ราย และถูกยิงจากกระสุนจ านวนหนึ่ง ซึ่งได้สั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
พิสูจน์ทราบตัวบุคคลและด าเนินคดีกับบุคคลทุกกลุ่ม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ชุมนุม 
ทุกกลุ่ม ส าหรับการเก็บตัวอย่างน้ าและพบว่ามีองค์ประกอบสารเคมีหลายชนิดนั้น เจ้าหน้าที่ ชี้แจงว่า  
ได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันว่าได้ด าเนินการตามแผน โดยนายกรัฐมนตรี ได้ย้ ากับเจ้าหน้าที่ควบคุมการชุมนุม 
ให้ใช้วิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้เป็นไปตามหลักสากล และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ รวมทั้ง 
ให้ด าเนินการด้วยความรอบคอบและกระทบกับผู้ชุมนุมให้น้อยที่สุด ทั้งยังได้เตรียมทีมแพทย์เพ่ือดูแลผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบด้วย ในส่วนของปฏิกิริยาจากต่างประเทศนั้น ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว 
ส าหรับเรื่องการลาออกของนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรีในการพิจารณา  
   ๑.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การตรวจสอบสารเคมีที่ระบุว่าเป็นยาเสพติด โดย  
นางมนพร  เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี  
    สอบถามถึงกรณีตรวจยึดยาเคตามีน ๑๑.๕ ตัน ซึ่งช่วงแรกผลตรวจเบื้องต้น  
๖๖ กระสอบจากทั้งหมด ๔๗๕ กระสอบ ผลเป็นสีม่วง คาดว่าเป็นยาเคตามีน แต่เมื่อส่งตรวจในห้องแล็บ  
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ผลระบุว่าไม่ใช่สารเสพติดแต่เป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟต ท าให้ประชาชนเกิดความสงสัย และท าให้ประเทศ
ต่าง ๆ ขาดความน่าเชื่อถือต่อการท างานของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (ป.ป.ส.)  
            นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายให้ตอบ
กระทู้ถามว่า นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญอย่างมากในการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งยืนยันได้ด้วยสถิติ  
และตัวเลขในหลาย ๆ ส่วน และในแต่ละปีสามารถยึดทรัพย์ได้ถึง ๖,๐๐๐ ล้านบาท อีกทั้งยังได้หาแนวทาง 
ใหม่ ๆ ในการด าเนินการด้านยาเสพติด โดยในเร็ว ๆ นี้ จะเปิดตัวการปราบปรามยาเสพติดแนวทางใหม่ 
อย่างไรก็ตาม ขอยอมรับความผิดพลาดในการตรวจสอบซึ่งเป็นความผิดพลาดในทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เกิด
จากการประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด ส่วนการด าเนินการเก็บของกลางนั้น ได้สอบถาม ป.ป.ส. แจ้งว่า เป็นไป
ตามรูปแบบสากลทุกประการ นอกจากนี้ ได้ท าหนังสือถึงเลขาธิการ ป.ป.ส. เพ่ือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องการขนย้ายเคตามีน ซึ่งจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนในทุกประเด็นอย่างแน่นอน ส่วนกระบวนการ
ตรวจสอบที่มีการกล่าวหาว่าล่าช้านั้นเนื่องจากมีของกลางเป็นจ านวนมาก และยังมีสารอ าพรางคือไตรโซเดียม
ฟอสเฟสซึ่งคล้ายเคตามีน ซึ่งเป็นการตรวจพบครั้งแรกในประเทศไทย ส าหรับนโยบายการปราบปราม 
ยาเสพติดนั้น ได้เตรียมการเพ่ิมมาตรการยึดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้รอดูผลงานในอีก ๖ เดือน 
นอกจากนี้ ในเรื่องของการจับกุม นายอภิชาติ แซ่ห่อ ที่เช่าโกดังและขนย้ายนั้น เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและ 
ทราบว่าอยู่ในบ้านป่าโหล ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามน าตัว
มาด าเนินคด ี   
       ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
     ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมให้น ากระทู้ถามที่ ๑.๒.๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถาม มีภารกิจส าคัญ ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
    ๑.๒.๕ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยมี             
นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้งอ่าวไทยและอันดามัน ประสบปัญหา 
การกัดเชาะตลอดแนวชายฝั่ง โดยมีระดับความรุนแรงและสาเหตุที่แตกต่างกันไป รวมทั้งหลายพ้ืนที่ไม่ได้เกิด
ปัญหาการกัดเซาะจริง ท าให้มีโครงการที่อ้างว่าด าเนินการเพ่ือจัดท าแนวทางป้องกันการกัดเชาะชายฝั่งทะเล
ในประเทศไทยขึ้น ซึ่งโครงการหนึ่งที่จะด าเนินการจัดท า คือ โครงการสร้ างก าแพงหรือโครงการสร้างเขื่อน 
กั้นคลื่นแบบขั้นบันได โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ดังกล่าว แต่ในข้อเท็จจริงหน่วยงานที่รับภารกิจและเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่กลับพบว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ยังคงมีการด าเนินการในลักษณะดังกล่าวอยู่ในหลาย
พ้ืนที่ ปรากฏทั้งในงบประมาณปี ๒๕๖๔ และแผนงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งถือว่าเป็นการกระท า 
ที่ขัดต่อกฎหมายฉบับดังกล่าว และเป็นการก้าวล่วงอ านาจของหน่วยงานอ่ืน อีกท้ังยังเป็นมาตรการสีเทาที่เป็น
มาตรการขั้นสุดท้ายในการด าเนินการ ประกอบกับทางส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เคยทักท้วงไปแล้วว่า
การด าเนินโครงการดังกล่าวเกิดความไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสม รวมทั้งศาลปกครอง  ได้มีค าสั่งให้ระงับ 
การด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ณ บริเวณหาดม่วงงาม ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 



- ๔ - 

 

แต่ในสภาพข้อเท็จจริงยังคงพบว่ามีการปล่อยให้มีเศษวัสดุ กองหิน กองเศษเหล็ก อยู่บนพ้ืนที่ชายหาด  
และไม่ได้มีการรื้อถอนออกไป ซึ่งถือเป็นการท าลายวิถีของชาวบ้านที่ต้องอาศัยชายหาดในการขึ้นลงเรือประมง 
การใช้ชายหาดเชิงสันทนาการ และยังท าลายพ้ืนที่วางไข่ของเต่าทะเลที่เป็นสัตว์หายากอีกด้วย รวมทั้งไม่ได้ 
มีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับ
จังหวัด ตามมาตรา ๑๒ และ มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นได้ว่าการด าเนินการโครงการดังกล่าวเกิดความไม่สอดคล้องกับมาตรการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในปัจจุบัน จึงสอบถามถึงเหตุผลความจ าเป็นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ใช้วิธีการสร้างก าแพงและสร้างเขื่อนกั้นคลื่นแบบขั้นบันได เนื่องจากมีการใช้งบประมาณด าเนินการที่ค่อนข้าง
สูงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก  
   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้ดูแลเรื่องกฎระเบียบ ไม่ได้เป็นหน่วยปฏิบัติงาน 
แต่กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้ลงปฏิบัติ โดยตามแนว 
ปฏิบัติแล้วจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ มาตรการสีขาว มาตรการสีเขียว  
และมาตรการสี เทา ซึ่ งปัญหาที่ เกิดขึ้นนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  ไม่ได้ เป็นผู้ก าหนด  
แต่เป็นหน่วยงานพิจารณาว่าต้องใช้มาตรการใดในการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหานั้นต้องเกิดจากการร้องเรียน  
ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยผ่านคณะกรรมการจังหวัด และจะส่งเรื่องมายังกรมทรัพยากร  
ทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือประเมินพ้ืนที่ จัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) ซึ่งจากการประเมินผลแล้วจ าเป็นต้องใช้มาตรการสีเทา เนื่องจาก
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากและมีการกัดเซาะที่รุนแรง อีกทั้งต้องมีการปรึกษาร่วมกับ
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้มีมติร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง ๒ กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ข้อยุติว่า ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 
กัดเซาะชายฝั่งนั้น กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ และเสนอแนวทางให้กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไข โดยให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
ให้ความเห็นชอบเพื่ออนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
   ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง พัฒนาขุดลอกแหล่งน้ าห้วยอีแร้ง บ้านหนองทุ่ม ต าบล
สว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมี นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตร ี 
   น้ าคือชีวิต น้ าส าคัญกับทุกกระบวนการผลิต ซึ่ งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ า  
เพ่ือการด ารงชีวิตและการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะน้ าประปา โดยปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากน้ าประปา 
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง จึงจะต้องสะอาดและราคาถูก อีกทั้งยังท าให้ประชาชนมั่นใจเรื่อง 
ความสะอาดและความปลอดภัยต่อสุขภาพ มีนักวิทยาศาสตร์ตรวจวิเคราะห์สม่ าเสมอ และยังช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าดื่มบรรจุขวด ซึ่งแพงกว่าน้ าประปาถึง ๑๐,๐๐๐ เท่า แต่คุณภาพดีเท่ากัน นอกจากนั้น 
ยังลดขั้นตอนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ต้องใช้รถน้ า เสาะหาแหล่งน้ า สูบน้ า  
แล้วน าไปแจกจ่ายให้กับประชาชน เพ่ือการใช้แหล่งน้ าที่มีอยู่แล้วเป็นแหล่งผลิตน้ าประปาถาวร "ห้วยอีแร้ง" 
โดยเป็นจุดผลิตน้ าประปา มีลักษณะเป็นการสร้างคันดินถมรอบ ๆ พ้ืนที่ให้เป็นรูปบ่อขนาดใหญ่เก็บกักน้ า      
มีขนาดพ้ืนที่ ๓๘๔ เมตร กว้าง ๓,๐๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๔ เมตร ท าให้เก็บน้ าได้ปริมาตร ๔,๖๐๘,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร ส าหรับการเก็บกักน้ าใช้ในหมู่บ้านให้กับราษฎร ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๙  
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บ้านหนองทุ่มน้อย หมู่ที่ ๑๗  บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๙ บ้านดงพระเจ้า หมู่ที่ ๒๒ และบ้านหนองทุ่มพัฒนา  
หมู่ที่ ๒๕ มีจ านวนครัวเรือนทั้ง ๕ หมู่บ้าน ทั้งสิ้น ๑,๑๓๐ ครัวเรือน รวมประชากร ๓,๙๗๐ คน ในส่วนพ้ืนที่
ทางการเกษตรรอบ ๆ หนองอีแร้ง ครอบคลุมพ้ืนที่โดยประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ เพราะในครั้งนี้หากหนองอีแร้ง
ได้รับการพัฒนาด้วยการขุดลอกให้มีขนาดความลึกจากเดิม เพ่ือให้กักเก็บน้ าได้ปริมาตรมากกว่าเดิม สาเหตุ
เพราะปริมาณน้ าที่เก็บกักไว้ในแต่ละปีมีไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในหน้าแล้งที่ขาดแคลน
น้ าอย่างหนัก ดังนั้น หากหนองอีแร้งได้รับการพัฒนาพ้ืนฟูจะสามารถเป็นแหล่งน้ าที่เก็บกักน้ าได้ปริมาตร 
มากขึ้นและสามารถใช้ประโชชย์อย่างหลากหลาย จึงสอบถามถึงนโยบายในการพัฒนาพ้ืนฟูและช่วยเหลือ 
เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ าประปาในการอุปโภคบริโภค รวมถึงเพ่ือการเกษตร และการบริหารจัดการ 
พัฒนาฟื้นฟูแหล่งเก็บกักน้ าประปา "ห้วยอีแร้ง" 

นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามว่า ได้ลงพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือศึกษาข้อเท็จจริง โดยพ้ืนที่ทั้งหมดนั้นส่วนหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมชลประทาน และส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่า โดยกรมชลประทานได้มอบภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สว่างแดนดินดูแลบริหารจัดการ ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน เป็นผู้รับผิดชอบแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการ และยัง
ไม่เคยน าเสนอโครงการขอเงินอุดหนุน อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดก าลังด าเนินการออกแบบส ารวจให้แล้วเสร็จ
เพ่ือของบประมาณในปีต่อไป นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี 
โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เพ่ือสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ าในภาคการผลิตและการจัดการน้ าท่วม 
น้ าแล้ง โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานในการอ านวยการและขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าว  ส าหรับ
ภารกิจการขุดลอกหนองน้ า คลองธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าประปานั้น เป็นหน้าที่  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยในระดับพ้ืนที่นั้นสามารถ
ด าเนินการเองได้โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่หากไม่มีงบประมาณก็สามารถ 
ของบประมาณจากส่วนกลางได้ อีกทั้งกรมชลประทานยังมีนโยบายในการช่วยเหลือการขาดแคลนน้ าเพ่ือ 
การอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร โดยจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ า ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  
และขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว    
   ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การย้ายเรือนจ ากลางอุดรธานี โดยมี นายศราวุธ       
เพชรพนมพร สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจั งห วัด อุดรธานี  พรรคเพื่ อ ไทย  เป็นผู้ ตั้ งกระทู้ ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

เรือนจ ากลางอุดรธานี ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๔๖o จนถึงปัจจุบันมีการย้าย 
และการขยายขนาดพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขังเรื่อยมา จนถึงปัจจุบันสถานที่ตั้งเรือนจ ากลาง
อุดรธานี มีขนาดพ้ืนที่ ๔๙ ไร่ ๓ งาน ๙๘.๑ ตารางวา และได้มีการปรับปรุงก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ให้มี 
ความมั่นคงแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือรองรับกับจ านวนผู้ต้องขังที่มีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยมีผู้ต้องขังทั้งชาย 
และหญิงจ านวนมากถึง ๕,๐๔๕ คน ซึ่งโดยปกติเรือนจ าดังกล่าวถูกก่อสร้างมาให้รองรับผู้ต้องขังได้เพียง 
๓,๕๐๐ คน เท่านั้น ท าให้เกิดความแออัดคับแคบเป็นอย่างมาก อีกทั้งเรือนจ าตั้งอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลนคร
อุดรธานีซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารและพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ได้ และท าให้ประชาชนในพ้ืนที่
เกิดความหวาดกลัว รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ 
การย้ายเรือนจ าไปสร้างใหม่ในเขตนอกเมือง ซึ่งได้มีการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับรองรับการก่อสร้างไว้แล้ว         
ตามค าสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๕๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ก าหนดอาณาเขตเรือนจ า



- ๖ - 

 

ชั่วคราวโคกก่อง เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ อด. ๑๗๖๑ (บางส่วน) และ อด. ๑๖๐๗ เพ่ือเป็นเรือนจ าชั่วคราวโคกก่อง ตั้งอยู่ที่ต าบลกุดสระ อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ ๑๖๑ ไร่ ๑๓ ตารางวา และเพ่ือเป็นการจัดเตรียมพ้ืนที่ไว้รองรับ 
การก่อสร้างเรือนจ ากลางอุดรธานีแห่งใหม่ อันเป็นการช่วยลดความแออัดของเรือนจ าและเพ่ือให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ ณ ปัจจุบันการก่อสร้างเรือนจ ากลางอุดรธานีแห่งใหม่ยังไม่มีความคืบหน้า
แต่อย่างใด จึงสอบถามถึงแผนงานหรือโครงการก่อสร้างเรือนจ ากลางอุดรธานีแห่งใหม่ และการแก้ไขปัญหา
ความแออัดของเรือนจ ากลางอุดรธานี  

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบกระทู้ถามว่า  
การย้ายเรือนจ าไปสร้างใหม่ในเขตนอกเมือง โดยก าหนดอาณาเขตเรือนจ าชั่วคราวโคกก่อง ซึ่งเมื่อมีการส ารวจ
พ้ืนที่แล้ว พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเป็นจ านวนมาก จึงมีการหาพ้ืนที่ 
ในการสร้างเรือนจ าใหม่แต่ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่ต้องการให้ มีเรือนจ าอยู่ในเขตเมือง  
แต่โดยความจ าเป็นแล้วต้องให้เรือนจ าอยู่ใกล้กับศาลเพ่ือความสะดวกในการพิจารณาคดี จึงมีการผลักดัน  
ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการพิจารณาคดีผ่านระบบออนไลน์ Video Conference เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 
ของเรือนจ าได้ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการพิจารณาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อไป โดยในปีงบประมาณต่อไป 
ได้มีการอนุมัติงบประมาณในการด าเนินการสร้างและต่อเติมเรือนจ า ซึ่งเป็นอาคาร ๓ ชั้น ๒ หลัง เพ่ือขยาย
เรือนนอนในพ้ืนที่เรือนจ าเดิมให้ได้อีก ๗๕๒ คน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ โดยกระทรวงยุติธรรม 
ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหานักโทษล้นเรือนจ าโดยใช้เตียง ๒ ชั้น เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ โรงนอน การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) เพ่ือลดการแออัดภายในเรือนจ า และการปรับ 
เปลี่ยนการพิจารณาโทษจากกฎหมายเก่าที่ไม่สมเหตุสมผล รวมถึงการพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษชั้นดี
ที่เป็นการให้โอกาสและแก้ไขปัญหานักโทษล้นเรือนจ าได้อีกด้วย 

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงถนนดินลูกรังให้เป็นยางมะตอยในพื้นที่
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยมี นายศิริพงษ์  รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรค
พลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเป็นศูนย์กลางความเจริญ        
ในทุก ๆ ด้าน ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้ง  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่ปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร 
ฝั่งตะวันออก คือ เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก  
เขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา โดยเฉพาะเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชานเมืองมีพ้ืนที่ถึง ๒๓๖ ตารางกิโลเมตร 
และถือว่าเป็นเขตที่มีเนื้อที่มากที่สุด ประมาณ ๑ ใน ๗ ของจ านวนพ้ืนที่รวมของกรุงเทพมหานคร มีถนน 
เป็นสภาพดินลูกรัง ขรุขระ ท าให้การสัญจรไม่สะดวก ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่และประชาชนที่สัญจรไปมา
ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงสอบถามถึงนโยบายการสร้างถนนจากดินลูกรังเป็นยางมะตอยในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก การด าเนินนโยบาย และงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการแก้ไขปัญหา  

นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า ได้เชิญทางกรุงเทพมหานครมาประชุมชี้แจง ได้รับข้อมูลว่าถนนสายหลัก ๆ นั้นทางส านัก 
การโยธา ได้ด าเนินการหมดแล้ว แต่ที่ปรากฏว่ามีการช ารุดเสียหายอาจเป็นซอยหรือเป็นถนนสายใหม่หรือ
บางส่วนเกิดจากการช ารุดเสียหายจากการใช้งาน ซึ่งบางส่วนนั้นจะต้องรอการตรวจสอบข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป ทั้งนี้ เขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่กล่ าวมาข้างต้น จะได้รับการจัดสรร
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งบประมาณเขตละ ๔๐ – ๕๐ ล้านบาท ซึ่งหากน างบประมาณนี้มาแก้ไขปัญหาปรับปรุงสภาพถนนอาจท าได้ 
ไม่ทั้งหมด ทั้งนี้  หากกรุงเทพมหานครต้องการงบประมาณสนับสนุนจะต้องท าค าของบประมาณมายัง
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดล าดับการสนับสนุนงบประมาณให้ตรงกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชน 
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงถนนในพ้ืนที่เขตหนองจอกนั้นได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้งบประมาณ
ประจ าปีที่ ได้รับตั้งแต่ปี  ๒๕๖๓ ซึ่งส านักงานเขตหนองจอกได้รับงบประมาณสนับสนุน ๗ โครงการ  
แต่ด้วยพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ท่ีมีขนาดใหญ่ จึงต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 

๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง การขออาชญาบัตรส ารวจเหมืองแร่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี
นายจารึก  ศรีอ่อน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

เนื่ องจากอุตสาหกรรมจั งหวัดจันทบุ รีแจ้ ง ว่ า  มี การขอออกอาชญ าบั ตร  
โดยบริษัท รัชภูมิไมนิ่ง จ ากัด เพ่ือขอส ารวจในการสร้างเหมืองแร่ทองค าที่ต าบลพวาและต าบลสามพ่ีน้อง 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เมื่อพ่ีน้องประชาชนได้ทราบจึงลงซื่อคัดค้านไม่ให้มีการส ารวจ โดยลงชื่อ
คัดค้านจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ รายชื่อ และยื่นมายังกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดมายังอธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือระงับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มี
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถผลิตผลไม้ส่งออกไปยังต่างประเทศปีละหลายหมื่น 
ล้านบาท จึงขอให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมเท่านั้น และเห็นว่าเหมืองแร่มีผลกระทบมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสารปนเปื้อน จึงสอบถามถึงนโยบายการส ารวจเหมืองแร่
ทองค าในจังหวัดจันทบุรี และการด าเนินการต่อกรณีท่ีประชาชนไม่เห็นด้วยและลงซื่อคัดค้าน  

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบกระทู้ถามว่า 
อุตสาหกรรมการผลิตแร่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทุกปี ซึ่งสามารถสร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน แต่ระบบ
การบริหารจัดการยังมีปัญหา อาทิ ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ มลพิษ และความโปร่งใส  
ซึ่งการส ารวจการท าเหมืองนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความส าคัญและได้ออกพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้แล้ว และได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  รวมทั้ งแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติและประชาชน ส่วนการส ารวจเหมืองแร่ในจังหวัดจันทบุรีนั้น เป็นการรวบรวมประมวลผลข้อมูล
ทางด้านทรัพยากรแร่ด้วยวิธีการศึกษาในภาพรวมทั้งในด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี โดยขุดหลุม  
ขุดร่องส ารวจ และเจาะส ารวจ ในพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยและต้องปรับสภาพฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังจากส ารวจเหมืองแร่ 
ให้เรียบร้อย ดังนั้น การส ารวจเหมืองแร่จึงไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ก่อนหากเจ้าของพ้ืนที่ไม่ อนุญาต ผู้ถืออาชญาบัตรก็ไม่สามารถ 
เข้าส ารวจพ้ืนที่ได้ อย่างไรก็ตาม การออกอาชญาบัตรนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย โดยประเด็น
การคัดค้านการส ารวจเหมืองแร่นั้น ได้มอบหมายกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้ขออาชญาบัตร ลงพ้ืนที่เพ่ือสื่อสารและท าความเข้าใจกับประชาชน 
ในพ้ืนทีก่่อน และเสนอคณะกรรมการแร่พิจารณาต่อไป 
 

       ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ  
 ๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่บ้าน

หนองกระบอก – บ้านโคกแก้ว ต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดย นายนิยม  เวชกามา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี  
นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 



- ๘ - 

 

๑.๓.๒ กระทู้ ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรถนนประชาสงเคราะห์ 
โดย นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓ .๓  กระทู้ ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การใช้ที่ บ ริ เวณ ริมทางของการรถไฟ             
แห่งประเทศไทย โดย นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓.๔ กระทู้ถาม เรื่อง เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของช้างในช่วง
วิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓.๕ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาปากคลองตื้นเขินจนชาวบ้านไม่สามารถประกอบ
อาชีพประมงได้ โดย นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี่รายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถาม 

 

(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   
  รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑. รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ    
ภาคตะวันออก 
  ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๒ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
  ๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ และรายงานการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ๔. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                           ที่ประชุมรับทราบ 
 

              จากนั้น ประธานฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุมน าระเบียบวาระ เรื่องที่ยั งไม่ ได้บรรจุใน 
ระเบียบวาระ มาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมข ัดข้อง 
  ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทาง 
การบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายสรร  สุนทรธนากุล) 
      สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นางปิยะศิริ  นาโคศิริ 
      ที่ประชุมให้การรับรอง 
  ๒. ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต ้แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  



- ๙ - 

 

     สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์ 
      ที่ประชุมให้การรับรอง 
  ๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน  
ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เนื่องจาก 
มีความจ าเป็นต้องรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาในพ้ืนที่ต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาเพ่ิมเติม 
      ที่ประชุมเห็นชอบ 

 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม     
รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปี 

ครั้งที่หนึ่ง) ครั้งที่ ๑ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    
            ๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว 

       นายพุ ทธิพ งษ์   ปุณ ณ กันต์  ป ระธานคณ ะกรรมาธิ การวิสา มัญ พิ จารณ า 
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  น าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการว่า  
ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณานั้น คณะกรรมาธิการฯ  
ได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ให้ความส าคัญกับการอภิปรายของสมาชิกฯ  
ในวาระหนึ่ง ชั้นรับหลักการ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น และวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจจะเกิดจาก 
การร่างพระราชบัญญัติ  ซึ่ งคณะรัฐมนตรีได้ส่ งให้สภาผู้แทนราษฎรใช้ประกอบการพิจารณา ทั้ งนี้ 
คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และน าเสนอให้
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาต่อไป 

      จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่ชื่อร่าง  
ค าปรารภ และเรียงตามมาตรา ดังนี้ 

 

       ชื่อร่างพระราชบัญญัติ       ไม่มีการแก้ไข 
 

       ค าปรารภ       ไม่มีการแก้ไข 
 

       มาตรา ๑        ไม่มีการแก้ไข 
 

       มาตรา ๒        ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 



- ๑๐ - 

 

       มาตรา ๓ แก้ไขมาตรา ๖      มีการแก้ไข 
       มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
       โดยหลังจากที่กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  

ได้อภิปราย และกรรมาธิการฯ ได้ตอบชี้แจงเป็น เวลาพอสมควรแล้ว ที่ ประชุมมีมติ เห็นชอบกับ 
ร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๘๑ เสียง 

 

       มาตรา ๔ แก้ไขมาตรา ๗ ข. (๗)     ไม่มีการแก้ไข 
       มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
       โดยหลังจากที่กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  

ได้อภิปราย และกรรมาธิการฯ ได้ตอบชี้แจงเป็น เวลาพอสมควรแล้ว ที่ ป ระชุมมีมติ เห็นชอบกับ 
ร่างของคณะกรรมาธิการที่ไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๘ เสียง 

        

       มาตรา ๕ แก้ไขมาตรา ๑๔/๑ มาตรา ๑๔/๒ และมาตรา ๑๕   มีการแก้ไข 
       มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
       โดยหลังจากที่กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  

ได้อภิปราย และกรรมาธิการฯ ได้ตอบชี้แจงเป็น เวลาพอ สมควรแล้ว ที่ ประชุมมีมติ เห็นชอบกับ 
ร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๙๕ เสียง 

 

        มาตรา ๖ แก้ไขมาตรา ๑๕/๑       ไม่มีการแก้ไข 
        

       มาตรา ๗ แก้ไขมาตรา ๑๖      ไม่มีการแก้ไข 
       มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
       โดยหลังจากที่กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  

ได้อภิปราย และกรรมาธิการฯ ได้ตอบชี้แจงเป็น เวลาพอสมควรแล้ ว ที่ ประชุมมีมติ เห็นชอบกับ 
ร่างของคณะกรรมาธิการที่ไมม่ีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๕๘ เสียง 

 

       มาตรา ๘ ยกเลิกมาตรา ๑๗      ไม่มีการแก้ไข 
 

       มาตรา ๙ แก้ไขมาตรา ๑๘      มีการแก้ไข 
       มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
            โดยหลังจากที่กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  

ได้อภิปราย และกรรมาธิการฯ ได้ตอบชี้แจงเป็น เวลาพอ สมควรแล้ว ที่ ประชุมมีมติ เห็นชอบกับ 
ร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๗๙ เสียง 

 

       มาตรา ๑๐         มีการแก้ไข 
       มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
            โดยหลังจากที่กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  

ได้อภิปราย และกรรมาธิการฯ ได้ตอบชี้แจงเป็น เวลาพอ สมควรแล้ว ที่ ประชุมมีมติ เห็นชอบกับ 
ร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๓๒๗ เสียง 

 

       มาตรา ๑๑         ไม่มีการแก้ไข 
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       จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ด้วยคะแนน ๓๓๘ เสียง และเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการด้วยคะแนน ๓๔๐ เสียง เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีทราบและด าเนินการต่อไป 

 

  ๔.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

  พลเอก สมชาย  วิษณุวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ  น าเสนอรายงานว่า  
ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง “ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย”  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  
และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง  
และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไดม้ีการประชุมและพิจารณาก าหนดกรอบการศึกษา 
โดยแบ่ งเป็ นประเภทของพืช ได้ แก่  กัญชา กัญชง และกระท่อม  และแยกตามการใช้ประโยชน์  
คือ การแพทย์และเศรษฐกิจ เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ในการนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้น ๓ คณะ ประกอบด้วย ๑. คณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้กัญชาอย่างเป็นระบบ ๒. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ และ ๓. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้กระท่อมอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้  เพ่ือให้ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการรวบรวมและน าไปสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
และน ามาจัดท ารายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมาธิการวิสามัญ
จึงได้ตั้งคณะท างานจัดท ารายงานด้านกฎหมายขึ้น โดยเมื่อคณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะพิจารณาแล้วเสร็จ 
คณะท างานจัดท ารายงานฯ จึงจัดท ารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากการน ากัญชา กัญชง และกระท่อมไปใช้ประโยชน์  
อย่างเป็นระบบ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางต่อการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับ
กัญชา กัญชง และกระท่อมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับกัญชา กัญชง  
และกระท่อม ในมิติการน าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์  รวมทั้งมิติการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้เชิญหน่วยงาน องค์กร บุคคล มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ  
ที่พบ ประกอบด้วย ๑. ปัญหาผลกระทบต่อประชาชน อาทิ ข้อกังวลเกี่ยวกับอันตรายต่อร่างกายจากการใช้
และการก่อให้เกิดการเสพติด ๒. ปัญหาในทางปฏิบัติ อาทิ ปัญหาการจัดหาแหล่งเมล็ดพันธุ์ที่จ ากัดโดยเฉพาะ
เมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยค่อนข้างมีน้อย และกัญชาสามารถสร้างโครโมโซมเองได้ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดยีนด้อย
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพันธุ์ รวมทั้งการยื่นขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชา กัญชง และกระท่อมต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนจ านวนมากและล่าช้า และ ๓. ปัญหาทางกฎหมาย อาทิ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 
ของประเทศไทยมีการควบคุมตั้งแต่ การปลูก การผลิต การน าเข้า การส่งออก การครอบครอง กัญชา กัญชง 
และกระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพราะกฎหมายอนุญาตเพียงให้ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
และการศึกษาวิจัยเท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบ
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จากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด รวมทั้งกฎหมายภายในประเทศไทยอาจมีการตีความเกินขอบข่าย 
ของอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด เนื่องจากอนุสัญญาไม่ได้ระบุว่ากระท่อมเป็นยาเสพติด 
ตลอดจนกฎกระทรวงสาธารณสุขที่อนุญาตให้น ากัญชงไปใช้ประโยชน์ได้บางกรณี อาทิ การน าไปผลิตเป็น
เครื่องอุปโภค และบริโภค ซึ่งเป็นการอนุญาตให้น าไปใช้ในบริบทอย่างแคบ จึงไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
ได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากกัญชงสามารถน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ได้มาก อาทิ  ใบและช่อดอกผลิต 
เป็นยาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องส าอาง ส่วนเปลือก ล าต้น เส้นใย ใช้ผลิตสิ่งทอและเสื้อเกราะกันกระสุน  
ส่วนแกนล าต้นใช้ผลิตพลังงานชีวมวล วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งเมล็ดและน้ ามันจากเมล็ดใช้เป็นอาหาร 
เครื่องส าอาง ตลอดจนเนื้อล าต้นใช้ผลิตเป็นกระดาษและฉนวนกันความร้อนได้ นอกจากนี้  ข้อจ ากัด 
ทางกฎหมายอ่ืน อาทิ การเคลื่อนย้ายกัญชาเพ่ือไปใช้ประโยชน์จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งมีขั้นตอนและการขอ
อนุญาตที่ยุ่งยาก และการจดทะเบียนการคุ้มครองพันธุ์พืชและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์
เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง และกระท่อมมีข้อจ ากัด  

  ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ คือ การยกเลิกกัญชา กัญชง
และกระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติดให้โทษ แต่เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
ค.ศ. ๑๙๖๑ และพิธีสารแก้ไขฯ ค.ศ. ๑๙๗๒ อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๗๑ 
และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
ค.ศ. ๑๙๘๘ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว ยังคงมีการควบคุมการใช้กัญชา กัญชง และ
กระท่อมอยู่ในระดับหนึ่งแต่การควบคุมนั้นจะไม่ได้ควบคุมในระดับพระราชบัญญัติ แต่อาจจะควบคุมใน
กฎหมายล าดับรอง อาทิ ประกาศหรือระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขแทน  

  นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คนที่สอง ในฐานะ
ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างเป็นระบบ   
น าเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้กัญชา   

  นางพรรณศิริ  กุลนาถศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในฐานะประธานคณะอนุ
กรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ  น าเสนอ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้กัญชง โดยเป้าหมายส าคัญในการผลักดันให้พืช 
กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย ซึ่งได้ก าหนดกรอบการศึกษาในส่วนข้อมูลพืช ปัญหา  
แนวทางการแก้ไข และกฎหมาย           

  นายวิฑูร  เนติวิวัฒน์ อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ น าเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสรุปผลการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ 
กัญชงในด้านข้อมูลพืช คุณค่าประโยชน์  นอกเหนือจากเส้นใย  และด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 
และต่างประเทศ  

  นายเทพไท  เสนพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กระท่อมอย่างเป็นระบบ น าเสนอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การใช้กระท่อม 

  จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ  และตั้ งข้อสังเกต 
ในประเด็นต่าง ๆ โดยสนับสนุนการน ากัญชา กัญชง และกระท่อม มาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
ทั้งทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจ โดยต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเรียกร้องให้มีการผลักดัน 
พืชกัญชา กัญชง และกระท่อม เป็นพืชสวนครัวทั่วไป ทั้งนี้  การปลดล็อคพืชกระท่อมเป็นการประหยัด
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งบประมาณการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมและลดจ านวนผู้ต้องหาจากคดีถือครองพืชกระท่อม  
รวมทั้ งควรผลักดันให้ เป็นพืชเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่น าไปแปรรูปให้ เป็นสินค้าส่ งออกสู่ตลาดโลกได้  
โดยต้องก้าวข้ามกับดักทางกฎหมายและท าให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้ ประชาชนได้ให้ความสนใจในการใช้
ประโยชน์จากกัญชาเป็นอย่างมากแต่ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์และโทษของกัญชา 
ดังนั้น ภาครัฐจะต้องให้ความรู้ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทางการแพทย์ให้มากขึ้น ต้องให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ โดยประเทศไทยมีระบบกัญชาทางแพทย์เป็นครั้งแรก 
ในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และในปัจจุบันได้มีการปลดล็อค
กัญชาและกัญชงทุกส่วนยกเว้นส่วนดอก ให้ พ้นจากบัญชียาเสพติดประเภท ๕ และอนุญาตให้ ใช้ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และการวิจัย แต่เนื่องจากระบบกัญชาทางการแพทย์เป็นสิ่งใหม่ในสังคมไทย 
และน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการใช้กัญชาทั้งทางแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์
พ้ืนบ้าน ซึ่งมีฐานความคิดและองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน แต่ในรายงานฉบับนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อม
ระบบกัญชาทางการแพทย์ทั้ง ๓ ระบบดังกล่าว รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายกัญชา 
ทางการแพทย์ทั้ง ๓ ระบบ กับเศรษฐกิจไทย โดยตั้งคณะกรรมการซึ่งมาจากบุคคลที่เป็นอิสระ มีความรู้ 
ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคม และให้ประชาชนได้เข้ามาร่วม เป็นกรรมการ เพ่ือก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การใช้ความรู้และการวิจัยเรื่องนโยบายยาเสพติด ระบบบริการสาธารณสุข ภาพรวมนโยบาย 
ทางการแพทย์ของประเทศไทย และการสื่อสารที่ต้องค านึงถึงประโยชน์และการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

  ทั้งนี้ หลังจากท่ีสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม 
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